

## (สำเนา)

ประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานควบคุม เพื่อปฏิบัติราชการ ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังบัญชีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

- ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
- ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด
- หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็จะไม่มีความสามารถจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งผ่านการเลือกสรร

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) ชลาทิพย์ โลหะศิริ

(นางชลาทิพย์ โลหะศิริ)

ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ สุธาดา กล้าเสื่อ

(นางสาวสุธาดา กล้าเสื่อ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน แทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ธรรมา คัด/ทาน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
สังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
แนบท้ายประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ตำแหน่งพี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ	นามสกุล	หมายเหตุ
๑.	๐๐๘	นายอดิศักดิ์	ชาติศักดิ์	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ นำใบรับรอง แพทย์ไปรายงานตัวเพื่อทำ สัญญาจ้างในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้- ติดยาเสพติด (อาคาร อำนวยการ ชั้น ๒) หาก ท่านไม่ไปรายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว จะถือว่าท่าน สละสิทธิ โดยไม่ประสงค์ จะทำสัญญาจ้างในครั้งนี้